

# KẾT CUỘC CỦA KẺ CHỐNG NGHỊCH CHÚA

Kinh thánh: Đa ni ên 11:36-45

**Câu gốc:** *Rô-ma 13:2* Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.

## 1. Vua làm theo ý mình, kiêu ngạo, nghịch cùng Đức Chúa Trời: Antiochus

*Đa ni ên 12:36a* Vua sẽ làm theo ý muốn mình; kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. (*Xuất Ê-díp-tô Ký 18:11* Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó. → *Thi-thiên 135:5* Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trôi cao hơn hết các thần.) → *Ông tự đặt tên Epiphanes: người vinh hiển*

- **Thiên sứ đã báo trước trong:** *Đa ni ên 8: 9-12* Bởi một trong các sừng, có mọc ra một cái sừng nhỏ, lớn lên rất mạnh, về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh-hiển.<sup>10</sup> Nó lớn lên đến cơ-binh trên trời; làm cho đổ xuống đất một phần cơ-binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó giày đạp lên.<sup>11</sup> Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ-binh; nó cất cửa-lễ hằng dâng khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống.<sup>12</sup> Vì có **tội-lỗi** thì cơ-binh được phó cho nó, luôn với cửa-lễ thiêu hằng dâng; và nó ném bỏ lễ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thanh-vượng. → (*Đa ni ên 10:1* Năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên cũng gọi là Bê-nê-tơ-xát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến-tranh lớn. Đa-ni-ên hiểu sự đó, và rõ được ý của sự hiện-thấy.)
- **Trong Tân Ước: Con người tội ác, con của sự hư mất:** *2 Tê sa lô ni ca 2:1-4,6-7*, Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài,<sup>2</sup> thì, hỡi anh em, xin chớ vội bởi rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến.<sup>3</sup> Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự **bỏ đạo** đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,<sup>4</sup> tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đối nghịch trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.<sup>6</sup> Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi.<sup>7</sup> Vì đã có sự mâu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi; song Đáng còn ngăn trở cần phải cất đi. → (*Đức Thánh Linh ngăn trở nó, cho hiện ra đúng thời điểm của Ngài*)

## 2. Kẻ chống nghịch Chúa được thuận lợi một thời gian: Đa ni ên 12:36b

Người sẽ được may mắn cho đến khi con thanh nô Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm.

- **Vua tôn mình cao hơn các thần:** *Đa ni ên 12:37* Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì; bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. → (*Ê-xê-chi-ên 28:1* Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: <sup>2</sup> Hỡi con người, hãy nói cùng vua của Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vị thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.)
  - **Vua tôn kính thần tổ phụ mình không biết:** *Đa ni ên 12:38* Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đờn lữ; người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý, và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. (*2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9* Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dôi giả; <sup>10</sup> dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. <sup>11</sup> Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự làm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dôi giả, <sup>12</sup> hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.)
  - **Vua sẽ ban thưởng cho kẻ theo mình:** *Đa ni ên 11:39* Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đờn lữ vững bền, và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người, và chịu tiền bạc mà chia đất. → (*Khải-huyền 13:2* Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó.)
    - ♦ **Nhờ lời Chúa để tránh bẫy của kẻ chống Chúa:** *1 Giăng 2:15-17*, Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. <sup>16</sup> Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. <sup>17</sup> Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
- 3. Cuộc chiến cuối cùng của kẻ chống nghịch Chúa với Ai cập:** *Vua phương nam tấn công Antiochus* → *Đa ni ên 11:40*, Đến kỳ sau rốt, vua phương nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu, xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua.
- **Vua sẽ vào vùng đất Y-sơ-ra-ên:** (c.41) Người sẽ vào đến đất vinh hiển, và nhiều nước sẽ bị đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. → (*Một số nước thoát khỏi sự tàn sát của ông*)

- **Vùng đất Ai cập không thoát khỏi:** (c.42-43) Người sẽ giang tay ra trên các nước, và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi. <sup>43</sup> Người sẽ chiếm lấy các của báu, vàng và bạc, cùng hết thảy đồ quý báu của Ê-díp-tô. Dân Li-by và dân Ê-thi-ô-bi sẽ theo sau người. (*những người giáp ranh với Ai cập theo ông*)
- **Những tin tức gây rắc rối cho vua:** *Đa ni ên 11:44* Song những tin tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến làm cho người bối rối; người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn phá và **hủy diệt** nhiều người. (*tin vua Pátthia xâm lược*)
- **Thời điểm kết thúc của kẻ chống nghịch Chúa:** *Đa ni ên 11:45* Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối cùng mình, và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả. (*Đa ni ên 8:25* Người dùng quyền thuật làm nên chước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ; người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta. → *Ê-xê-chi-ên 28:6-10*, Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì lòng người tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, <sup>7</sup> cho nên, này, ta sẽ khiến những người ngoại-quốc hung-bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng người; chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn-sáng hoa-mĩ người, và làm ô-úế sự vinh-hiến người. <sup>8</sup> Chúng nó sẽ xô người xuống hầm-hố, và người sẽ chết trong lòng biển, như người bị giết. <sup>9</sup> Trước mặt kẻ giết người, người còn dám nói rằng: Ta là Đức Chúa Trời chẳng? Khi ấy người ở trong tay của kẻ làm người bị thương, thì người là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. <sup>10</sup> Người sẽ chết bởi tay người ngoại-quốc như những kẻ chưa chịu cắt-bì. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ấy chính ta đã nói như vậy. → *Gióp 20:5* Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu, Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.)
- **Kết cuộc đời đời của kẻ chống nghịch Chúa:** *Khải 20:10* Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. → (*Thi-thiên 9:17* Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quen Đức Chúa Trời cũng vậy.)

**Cầu nguyện:** *Thi thiên 1:1-2,4-6*, Phước cho con chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; <sup>2</sup> Nhưng con lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, <sup>4</sup> kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. <sup>5</sup> Bởi có ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. <sup>6</sup> Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Ha-lê-lu-gia. A-men